

## HỘI NGHỊ VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM THỰC NGHIỆM MÔI TRƯỜNG HỒ CHỨA HÒA BÌNH

Ngày 30-7-1996 tại Thị xã Hòa Bình đã tiến hành *Hội nghị về đánh giá hoạt động của Trạm thực nghiệm môi trường hồ chứa Hòa Bình.*

PTS. Phạm Gia Khiêm, Ủy viên BCH trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, GSTS Nguyễn Đức Ngữ, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện các Bộ, Ngành ở Trung ương và địa phương: PTS. Phan Quang Trung, P. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đại diện Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường Hòa Bình, Sở Nông nghiệp Hòa Bình, Nhà máy thủy điện Hòa Bình, nhiều giáo sư của các Trường Đại học thủy lợi Hà Nội, Trường Đại học xây dựng Hà Nội...

Hội nghị đã nghe báo cáo giới thiệu về Trạm thực nghiệm môi trường không khí và nước vùng hồ chứa Hòa Bình (PTS. Vũ Văn Tuấn-Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường), báo cáo hoạt động của Trạm môi trường hồ chứa Hòa Bình giai đoạn 1988-1995 (KS. Nguyễn Kiên Dũng), về tác động của hồ Hòa Bình đến khí hậu (PTS. Nông Thị Lộc), về bồi lắng lòng hồ Hòa Bình và chất lượng nước hồ (PTS. Ngô Trọng Thuận)...

Thảo luận trong Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cho rằng việc thành lập Trạm là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược, là vấn đề mới mẻ.

Mặc dù có khó khăn về cán bộ, kinh phí, trang bị và sự phối hợp với các ngành, nhưng những đóng góp của Trạm trong 8 năm qua là đáng kể: góp phần vào báo cáo tổng nghiệm thu Nhà máy thủy điện Hòa Bình, đánh giá tác động của hồ đến khí hậu, xác định tuổi thọ của hồ và đánh giá diễn biến chất lượng nước hồ, góp phần điều chỉnh các thông số thiết kế hồ chứa nói chung.

Trong giai đoạn 1996-2000, cần xác định chức năng nhiệm vụ của Trạm gắn với yêu cầu nghiên cứu tổng hợp, tăng cường cán bộ, trang bị, kinh phí, xây dựng cơ chế chính sách, gắn hoạt động của Trạm với đào tạo cán bộ.

## HỘI THẢO HUẤN LUYỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Trong khuôn khổ Dự án RAS/92/G33 " Chiến lược giảm phát thải khí nhà kính với chi phí thấp nhất cho Châu Á (ALGAS)" được Nhà nước cho phép thực hiện, từ 23-27-VII-1996, tại Hà Nội, Viện Khí tượng Thủy văn đã tổ chức "*Hội thảo huấn luyện kiểm kê khí nhà kính*".

Hội thảo huấn luyện trang bị cho các học viên phương pháp tiến hành kiểm kê khí nhà kính trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp...